

Tp. Thủ Đức, ngày 12 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án Phổ cập bơi

Căn cứ vào Kế hoạch số 3342/KHLT-VHKT-GDDT ngày 27/8/2019 của Sở VH&TT và Sở GD&ĐT về phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2019 – 2022; căn cứ vào Kế hoạch liên tịch 3081/KHKT-GDDT-TTĐN ngày 12/9/2016 của Sở GD&ĐT và Liên đoàn thể thao dưới nước về nâng cao phong trào bơi lội học đường giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

BGH nhà trường họp tổ chuyên môn thể dục chỉ đạo thành lập ban chuyên môn thực hiện đề án Phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh trong nhà trường nói riêng và góp phần phòng chống đuối nước của học sinh trên địa bàn quận và thành phố nói chung đạt hiệu quả nhất qua nhất; thành phần ban thực hiện đề án gồm Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; Tổ trưởng chuyên môn tổ Thể dục và các ủy viên là các giáo viên GDTC (dạy thể dục trong nhà trường).

1.2. Tổ chức thực hiện

Tiến hành khảo sát tình hình hiện tại của học sinh toàn trường 3 khối lớp (10, 11, 12) bắt đầu từ lúc vào đầu năm học, nắm chắc số lượng học sinh biết bơi, chưa biết bơi báo cáo về Trung tâm TĐTT Quận.

Hàng năm trong công tác triển khai thể dục tự chọn; Ban quản lý đề án phối hợp với trung tâm TĐTT Quận tiến hành dạy bơi (hình thức học thông qua các lớp thể thao tự chọn do học sinh tự nguyện đăng ký), kết thúc khóa học BQL phối hợp với trung tâm TĐTT kiểm tra đánh giá và cấp chứng nhận học sinh đã biết bơi.

1.3. Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch

Nhà trường đã phối hợp với hồ bơi Trung tâm TĐTT Quận để tổ chức cho học sinh học bơi theo chương trình chính khóa khối 10, 11 riêng khối 12, khuyến khích học ngoại khóa; và hàng năm kế hoạch này được duy trì và thực hiện, đã trở thành nề nếp học tập trong nhà trường.

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

a. Thuận lợi:

Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo; đội ngũ giáo viên dạy Thể dục của trường đầy tâm huyết, hầu hết được tập huấn lớp bơi lội nên việc giảng dạy bơi cho học sinh được đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người học.

Số lượng học sinh biết bơi nhiều hơn so với các quận khác là do quận 2 phong trào phổ cập bơi được thực hiện rất tốt từ cấp 1,2.

b. Khó khăn:

Hiện nay do hồ bơi nhà trường bị xuống cấp hư hỏng nặng không có kinh phí sửa chữa nên trong 2 năm học vừa qua không phổ cập được cho học sinh chưa biết bơi.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

- Thời gian sắp tới nhà trường xin kinh phí sửa chữa hồ bơi, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phổ cập bơi và phòng chống đuối nước trong học sinh cũng như phụ huynh toàn trường.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cũng như kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi”

- Chỉ đạo việc khảo sát số lượng học sinh biết bơi, chưa biết bơi chính xác.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh vận động học sinh chưa biết bơi tham gia học 100%.

Phấn đấu đến hết năm 2022-2023 đạt 90% học sinh được phổ cập bơi và biết bơi./.

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
TỔ TRƯỞNG TỔ TD**



Đinh Quốc Hùng

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Tấn Tài